

EU lên tiếng quan ngại về vấn đề Nhân Quyền ở Việt Nam

12/09/2024

VOA Tiếng Việt



Đại sứ EU Lotte Knudsen phát biểu tại phiên thảo luận chung, kỳ họp 57 của Hội đồng Nhân quyền LHQ, ngày 10/9/2024. UN Web TV.

Phát biểu tại diễn đàn của Liên Hiệp Quốc, một nhà ngoại giao của Liên hiệp châu Âu hôm 10/9 bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, đồng thời kêu gọi Hà Nội trả tự do cho tất cả những người bị bắt chỉ vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Tuy nhiên, tuyên bố này bị phía Việt Nam bác bỏ.

“Liên hiệp châu Âu bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về không gian ngày càng thu hẹp của xã hội dân sự ở Việt Nam và việc tiếp tục bắt giữ những người bảo vệ nhân quyền, các chuyên gia về quyền lao động và môi trường”, Đại sứ Lotte Knudsen, Đại diện thường trú của Liên hiệp Châu Âu (EU) tại Geneva, phát biểu tại phiên họp lần thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ).

“EU kêu gọi Việt Nam đảm bảo các quyền tự do ngôn luận và lập hội cơ bản được bảo vệ để xã hội dân sự có thể tự do tham gia vào mọi khía cạnh phát triển”, Đại sứ Knudsen nhấn mạnh tại phiên thảo luận chung. “EU kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả những người bị cầm tù vì đã bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa và đảm bảo quyền được xét xử công bằng cho tất cả mọi người”.

Ngoài ra, bà cũng nhắc lại lời kêu gọi Việt Nam nên hoãn áp dụng án tử hình nhằm hướng tới việc bãi bỏ hình phạt này.

“EU hoan nghênh việc Việt Nam phê chuẩn các Công ước của ILO và kêu gọi Việt Nam phê chuẩn Công ước số 87 còn lại về Quyền Tự do Lập hội và Bảo vệ Quyền Tổ chức”, vẫn bà Knudsen.

VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra lời bình luận về phát biểu trên của nhà ngoại giao EU, nhưng chưa được trả lời.

Tại phiên khai mạc phiên họp này hôm 9/9, ông Volker Turk, Cao ủy Nhân quyền LHQ, lên tiếng chỉ trích việc chính quyền một số quốc gia đã bóp nghẹt các quyền tự do căn bản, trong đó nêu đích danh chính quyền Việt Nam “đàn áp giới hoạt động”.



Đại sứ Việt Nam tại LHQ Mai Phan Dũng phát biểu hôm 11/9/2024.

Hôm 11/09, cũng tại phiên thảo luận chung, Đại sứ Việt Nam tại LHQ Mai Phan Dũng bác bỏ những cáo buộc của Cao ủy Nhân quyền LHQ và một số quốc gia khác về tình hình “vi phạm nhân quyền” ở Việt Nam.

“Chúng tôi muốn nhắc lại rằng những nhận xét của Cao ủy và của một số quốc gia và nhóm quốc gia liên quan đến tình hình nhân quyền ở Việt Nam đều dựa trên những thông tin chưa được xác minh, độc hại và sai sự thật”, ông Dũng nói.

Ngoài ra, ông Dũng nhận định rằng cách chỉ trích như vậy không mang tính xây dựng trong việc tham gia đối thoại và thúc đẩy hợp tác. Ông cũng lên án các phát biểu có thành kiến, chủ quan, hay can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia.

VOA

Nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/eu-len-tieng-quan-ngai-ve-van-de-nhan-quyen-o-viet-nam-/7781121.html?ltflags=mailer&utm_content=pg_nl&utm_medium=email&utm_source=B%E1%BA%A3n%20tin%20VOA%20Ti%E1%BA%BFng%20Vi%E1%BB%87t%20h%E1%BA%B1ng%20ng%C3%A0y&utm_campaign=EMAIL_CAMPAIGN_13.09.2024

Cao ủy Nhân quyền LHQ chỉ trích Việt Nam đàn áp giới hoạt động

10/09/2024

VOA Tiếng Việt



Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Türk phát biểu khai mạc phiên họp thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền hôm 9/9/2024.

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc hôm 9/9 lên tiếng chỉ trích việc chính quyền một số quốc gia đã bóp nghẹt các quyền tự do căn bản, trong đó nêu đích danh chính quyền Việt Nam “đàn áp giới hoạt động”.

Trong phát biểu khai mạc phiên họp lần thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Geneva, Thụy Sĩ, ông Volker Turk, Cao ủy Nhân quyền LHQ, nhận định rằng “chúng ta chứng kiến những nỗ lực nhằm bóp nghẹt các quyền tự do ngôn luận, hội họp, lập hội và tự do báo chí, kể cả trong bối cảnh bầu cử”.

“Những quyền tự do như vậy rất quan trọng cho các cuộc tranh luận mang tính phê phán, nhằm mang lại những điều tốt đẹp nhất cho xã hội và tìm ra giải pháp cho những vấn đề đa dạng mà chúng ta gặp phải”, ông nhấn mạnh.

Bài phát biểu của ông Turk được kênh UN Web TV tường thuật trực tiếp và Văn phòng Cao ủy Nhân quyền đăng toàn văn.

Ông dẫn chứng cho nỗ lực bóp nghẹt các quyền nêu trên là việc giam giữ các nhà báo ở Azerbaijan; bắt giữ, giam giữ và quấy rối các đối thủ chính trị ở Mali, Uganda và Venezuela;

bắt giữ và giam giữ các đối thủ chính trị và các nhà hoạt động ở Tunisia; đàn áp các đối thủ chính trị và nhà báo ở Nicaragua; và đàn áp các nhà hoạt động ở Việt Nam.

VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra bình luận về phát biểu trên của Cao ủy Nhân quyền LHQ, nhưng chưa được phản hồi.

Thông Tấn xã Việt Nam và các trang báo nhà nước của Việt Nam hôm 9/9 có bài tường thuật về bài phát biểu của ông Turk, nhưng không đề cập đến việc ông nêu đích danh Việt Nam về việc ông chỉ trích nỗ lực của Hà Nội trong việc đàn áp giới hoạt động.

Trong bài phát biểu của mình, ông Turk cũng nhắc đến Trung Quốc, nơi có những hạn chế quá mức đối với không gian dân sự, tiếp tục được áp đặt dưới danh nghĩa của an ninh quốc gia và ổn định xã hội.

Người đứng đầu Văn phòng Nhân quyền của LHQ cũng cảnh báo về tình trạng lan truyền thông tin sai lệch, sự thật bị che giấu và khả năng đưa ra những lựa chọn tự do và sáng suốt.

Ông Turk cũng đề cập tới những vấn đề mà thế giới đối mặt trong tương lai, như leo thang căng thẳng, sự bất bình đẳng ngày càng sâu sắc và tình trạng biến đổi khí hậu.

“Nhân quyền, bao gồm bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền riêng tư, phải được đặt lên hàng đầu và trung tâm trong nỗ lực quản lý công nghệ kỹ thuật số, đồng thời giúp đảm bảo ngăn chặn bạo lực trực tuyến, thông tin sai lệch, lời nói căm thù và kích động hận thù”, ông Turk nói.

VOA

Nguồn: <https://www.voatiengviet.com/a/7777635.html>

www.vietnamvanhien.org



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN ONLINE VỚI HƠN 11200 TÁC PHẨM